

โครนายทุนไม้พะยุง'ดาบภูษาดิ'...น.4



โครนายทุนไม้พะยุง

ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พุดเน้นย้ำในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อค่ำๆ วันศุกร์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า "การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง !?

มีผลปฏิบัติอย่างมากมาย คือ ประมาทว่าเป็นเรื่องหนึ่งในอีกหลายๆ เรื่องที่ คสช.ให้ความสำคัญ และก็คงจริงๆ เสียด้วย เพราะมีข่าวการจับกุมไม้เถื่อน ตลอดจนการตรวจยึดบุกรุกที่ป่าต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ แทบไม่เว้นในแต่ละวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลงานที่มาจาก คสช.

สิ่งเอาจริงเอาจังจริงๆ !!

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม-25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการที่สำคัญ คือ การจับกุมการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จำนวน 987 คดี ของกลางประกอบด้วย ไม้พะยุง จำนวน 4,197 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่า 630,274,643 บาท, ไม้สัก จำนวน 580 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่า 15,953,500 บาท และไม้กระยาเลย จำนวน 1,904 ลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นมูลค่า 29,420,197 บาท !?

ส่วนกรณีปฏิบัติการติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมายบุกรุกป่าต้นน้ำภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ถือเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่นำเสนอใน

โดย "พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ" ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ ได้สั่งสนธิกำลังทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดีตาดีและเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.2 สังกัดสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา กว่า 500 นาย

ติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการดังกล่าว !!

หลังสืบทราบว่ามีขบวนการค้าไม้พะยุงรายใหญ่เตรียมลำเลียงไม้พะยุงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงส่งนำกำลังพลเข้าตรวจค้นปิดล้อมบ้าน "นายอุทิศ จันทร์วงษ์" อายุ 47 ปี เลขที่ 12/1 หมู่ 5 บ้านแจ้งเจริญ ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งมีบ้านติดกับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่ทราบ

มีการเปิดเป็นโรงงานแปรรูปไม้ !?

แถมจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ยังพบสัตว์ป่าหวงห้ามจำนวนมากแอบซุกซ่อนไว้ และมีไม้พะยุงไว้ในครอบครองในบ้านพักจำนวนมากกว่า 100 ท่อน รวมมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท ที่สำคัญยังเปิดโรงงานทำไม้แปรรูปในบ้านอีกด้วย โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและคำสั่งของ คสช.ประกาศเอาผิด

กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด !!

ขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ไหวตัวทัน ก่อนที่กำลังทหารจะเข้าไปถึง และหลบหนีไปก่อนหน้านี้ ทาง "พล.ต.มารุต" จึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องเข้ารายงานตัวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ

เป็นการด่วนเพิ่มเติม !?

เพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว และเพื่อสาวถึงตัวนายทุนผู้บงการใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานรายนี้ด้วยสำหรับเรื่องนี้ผมมองว่านอกจากจะต้องสาวถึงนายทุนผู้บงการใหญ่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ว่า มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ครับ...???

..เพชรพญา..

E-mail : pethpya@yahoo.com